

Số: /BC-UBND

Ia H'Drai, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XI

Căn cứ Báo cáo số 412/BC-HĐND ngày 22/6/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban nhân dân huyện trả lời kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

Nội dung 1: *Cử tri các xã Ia Dom, Ia Đal, Ia Toi kiến nghị: Hiện nay đất canh tác của Nhân dân chủ yếu là các Công ty quản lý, do đó công nhân và người dân không có đất để làm nông nghiệp, chỉ tận dụng đất tại các bờ lô hợp thủy để sản xuất; một số Công ty có kế hoạch dự kiến trong thời gian tới sẽ thu hồi lại đất, công nhân và người dân lo lắng vì thiếu đất để sản xuất. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện làm việc cụ thể với các Công ty để tạo điều kiện cho Nhân dân có đất sản xuất, tăng thêm thu nhập.*

Trả lời: Hiện nay trên địa bàn huyện có 06 đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện các dự án trồng cao su, gồm: Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray, Công ty CP Cao su Sa Thầy, Chi nhánh 716 - Binh đoàn 15, Công ty CP ĐT&PT Duy Tân, Công ty CP Sâm Ngọc Linh, Công ty TNHH MTV 78. Đến thời điểm hiện tại một số công ty, doanh nghiệp được cấp thẩm quyền cho thuê đất để thực hiện dự án trồng cao su tiến hành rà soát, lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền thu hồi, giao về địa phương quản lý sử dụng đối với phần diện tích không thực hiện trồng cao su hoặc trồng cao su nhưng không hiệu quả. Sau khi được cấp thẩm quyền thu hồi, giao về địa phương quản lý, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo xây dựng phương án sử dụng theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn làm việc với các Công ty để xác định thời gian, kế hoạch đưa diện tích đất vào canh tác. Khi có kết quả cụ thể sẽ thông báo cho cử tri được biết.

Nội dung 2: *Cử tri Trương Văn Thành (Thôn 9 xã Ia Toi) kiến nghị:*

- *Hiện nay công nhân đến sinh sống, làm việc trên địa bàn thôn tăng (công nhân các Nông trường, công nhân của Nhà máy chế biến mù) do vậy nhu cầu đất ở nông thôn tăng. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm quy hoạch mở rộng điểm dân cư, tạo quỹ đất ở đáp ứng nhu cầu đất ở cho Nhân dân.*

- *Hiện nay, các tuyến đường đi vào lô 02 các điểm quy hoạch điểm dân chưa được đầu tư xây dựng đường bê tông, để tạo điều kiện cho các hộ dân có đường đi thuận tiện hơn. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, xã quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông.*

Trả lời:

- Đối với nội dung thứ nhất: Xác định nhu cầu đất ở trên địa bàn là nhu cầu cần thiết, với đặc thù là diện tích cây cao su lớn, nhu cầu lao động cao nên Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Đề án di dân, sắp xếp, bố trí dân cư trên địa bàn với 68 điểm dân cư¹. Tại điểm dân cư 63, thôn 9 xã Ia Toi, diện tích đã được quy hoạch để bố trí dân cư khoảng 23,57 ha. Hiện nay, đã bố trí cho 160 hộ/589 khẩu với diện tích khoảng 1.000 m²/hộ (*diện tích đã bố trí khoảng: 16 ha*) diện tích còn lại khoảng 7 ha đảm bảo diện tích bố trí dân cư. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện đã quy hoạch thêm quỹ đất ở tại khu vực đường bê tông đi vào đập chứa nước Ia Hiur vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định 101/QĐ-UBND ngày 01/03/2022. Vì vậy, quỹ đất ở tại khu vực điểm dân cư 63, thôn 9 xã Ia Toi đảm bảo cho việc bố trí, sắp xếp dân cư theo quy hoạch.

- Đối với nội dung thứ hai: Đối với các tuyến đường vào lô 2 tại điểm dân cư 63 thôn 9 xã Ia Toi. Đến thời điểm hiện tại Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Toi khảo sát các tuyến đường, khi có nguồn vốn sẽ triển khai đầu tư theo quy định.

Nội dung 3: *Cử tri Hà Văn Hôn (Thôn 9 xã Ia Toi) kiến nghị: Hiện nay, Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân đã đi vào hoạt động sản xuất gây mùi hôi, ô nhiễm môi trường. Đề nghị các cấp chính quyền kiểm tra và có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường.*

Trả lời: Vị trí thực hiện dự án Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty ĐTPT Duy Tân nằm cách xa khu dân cư. Trong bán kính 2,5 km không có dân cư sinh sống, không có công trình công cộng. Thời gian gần đây nhà máy có vận hành chạy thử, kiểm tra máy móc thiết bị nên có phát tán mùi hôi. Việc phát tán mùi hôi đã được Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Duy Tân đánh giá và có cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu và khống chế các nguồn gây tác động đến môi trường (*nước, không khí, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt...*) tại báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 28/01/2022. Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc bảo vệ môi trường theo cam kết của Công ty.

Nội dung 4: *Cử tri Thôn 7, xã Ia Toi kiến nghị: Hiện còn 06 hộ được tách khẩu ra ở riêng, nhưng chưa có đất ở. Đề nghị nhiều lần với Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân huyện cấp đất ở để ổn định cuộc sống nhưng Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân huyện chưa giải quyết.*

Trả lời: Nội dung này đã được trả lời tại Báo cáo số 531/BC-UBND ngày 06/5/2022 về việc báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Toi kiểm tra, giải quyết nhu cầu đất ở cho người dân đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

¹ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh “Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh”(gọi tắt Đề án 285).

Nội dung 5: Cử tri thôn 9, thôn Ia Mung - xã Ia Toi kiến nghị: Tuyến giao thông Tỉnh lộ 675A (đoạn qua khu dân cư thôn 9) rất lầy lội, trơn trượt vào mùa mưa và bụi bẩn vào mùa nắng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của Nhân dân. Đề nghị cấp thẩm quyền có ý kiến với đơn vị chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp sớm hoàn thành công trình.

Trả lời: Ủy Ban nhân dân huyện Ia H'Drai đã ban hành Văn bản số 102/UBND-TH ngày 17/01/2022 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực Biên giới tỉnh Kon Tum chỉ đạo các nhà thầu thi công công trình Tỉnh lộ 675A trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn giao thông thông suốt và đảm bảo vệ sinh môi trường⁽²⁾.

Nội dung 6: Cử tri thôn 3 xã Ia Dom; thôn 9 và điểm dân cư 66 thôn Ia Đor xã Ia Toi; thôn 1 xã Ia Đal kiến nghị: Hiện nay mạng Internet rất yếu, không có sóng để phục vụ cho con em học tập và phục vụ nhu cầu giải trí của Nhân dân. Đề nghị đầu tư xây dựng trụ BTS và nâng cấp sóng 4G phục vụ nhu cầu học tập cho con em giải trí của Nhân dân.

Trả lời: Với ý kiến của cử tri trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các xã rà soát cụ thể những khu vực có sóng di động và mạng internet còn yếu trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện đã có Văn bản số 2009/UBND-TH ngày 17 tháng 11 năm 2021 về việc khảo sát hiện trạng sóng di động và internet ở các khu vực trên địa bàn huyện và Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 2197/STTTT-BCVT&CNTT ngày 02 tháng 12 năm 2021 về việc đề nghị rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển trạm BTS tại các khu vực sóng di động 2G, 4G yếu, khu vực không có sóng; Văn bản số 2273/STTTT-BCVT&CNTT ngày 14 tháng 12 năm 2021 về việc phúc đáp nội dung xin xây dựng trạm BTS của Viettel Kon Tum. Trong danh sách vị trí phát triển mới trạm BTS của Viettel Kon Tum năm 2022-2023 tại một số thôn trên địa bàn huyện.

Hiện nay, tại các xã đều có Trạm phát sóng thông tin di động và phủ sóng thông tin di động đến các thôn (trạm BTS). Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của các thôn trên địa bàn xã có địa hình còn trắc trở, nhiều điểm dân cư sống thưa thớt, nhiều khu vực rộng, thấp còn bị lùm sóng nên việc đầu tư hạ tầng viễn thông còn hạn chế về kinh phí đầu tư và gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện.

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, trong thời gian đến, cùng với chương trình Viễn thông công ích của Chính phủ, UBND huyện đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu, đầu tư hạ tầng viễn thông cho các xã, thôn vùng sâu, vùng xa, vùng lùm sóng trong đó có các thôn mà cử tri đã kiến nghị để đảm bảo phủ sóng thông tin di động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

⁽²⁾ Công văn số 102/UBND-TH ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai về việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với tuyến đường giao thông tỉnh lộ 675A

Nội dung 7: *Cử tri Đặng Thị Hương (Thôn 3 xã Ia Dom) kiến nghị: Hiện nay có một số con em học sinh ra học tại Trường cấp 3 Phân hiệu PTTT nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai, từ thôn đi ra trường khá xa, không thể trở về nhà trong ngày. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các em được ở lại nội trú tại trường.*

Trả lời: Ghi nhận ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện sẽ làm việc với Phân hiệu PTTT nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai đề nghị Nhà trường quan tâm, tạo điều kiện cho các em học sinh ở các khu vực vùng sâu, vùng xa đang học tập tại trường được ở lại nội trú theo quy định và được hưởng các chế độ, chính sách liên quan (nếu có) theo quy định hiện hành.

Nội dung 8: *Cử tri Hà Thị Tha (Thôn 9 xã Ia Toi) kiến nghị: Hiện nay, thôn 9 đã có học sinh vào độ tuổi học cấp 2 nhưng hiện nay chưa có trường lớp học, phải đến Thôn Ia Đor để học đi lại khá xa hơn 7km đường đi khó khăn không thuận lợi cho các cháu. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đầu tư xây dựng điểm trường tại thôn cho con, em đi học thuận tiện hơn.*

Trả lời: Việc thành lập trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học được quy định tại Điều 6, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 và Thông tư Ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, tại khoản 3 Điều 16, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT quy định sĩ số học sinh mỗi lớp học theo hướng tinh giảm sĩ số học sinh trên lớp; bảo đảm mỗi lớp ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông có không quá 45 học sinh. Qua rà soát số lượng học sinh ở thôn 9 và thôn Ia Đor đến tháng 6 năm 2022 có 45 học sinh đang theo học cấp THCS tại trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành, thôn 1, xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai (*thôn 9 có 40 học sinh, thôn Ia Đor có 05 học sinh*). Như vậy, về quy mô mới đạt bình quân 9 học sinh/lớp từ lớp 6-9 chưa đủ để biên chế của một lớp học ở từng khối. Mặt khác, để thành lập 1 trường sẽ cần kinh và nguồn lực đầu tư lớn, biên chế giáo viên phải tăng thêm nhưng do số học sinh hiện nay tại thôn 9 và thôn Ia Đor quá ít nên chưa đủ cơ sở để thành lập trường THCS tại khu vực này.

Hiện nay, điểm trường đã xây dựng tại thôn 9 và thôn Ia Đor dành cho học sinh từ bậc Mầm non và bậc Tiểu học. Đối với học sinh cấp THCS học tại điểm trung tâm trường Tiểu học-Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thôn 1, xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai nếu học sinh cấp trung học cơ sở đi học có khoảng cách từ 7km trở lên được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước (*chế độ học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP; được Miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, đối với học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, con thương binh, liệt sỹ...*).

Căn cứ vào tình hình thực tế và quy hoạch khu dân cư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến khi thành lập xã IV phía Đông xã Ia Toi (*Thôn 9, thôn Ia Đor*), quy mô học sinh trong độ tuổi đi học ở các bậc học đến 2025 dự kiến bậc Mầm non có 8 lớp, 216 học sinh; bậc tiểu học 10 lớp, 300 học sinh; bậc THCS 6 lớp, 182 học sinh. Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Toi tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Trường khi đủ các điều kiện theo quy định.

Nội dung 9: *Cử tri Phạm Thị Dung (Thôn 2) kiến nghị: Tháng 12/2021 gia đình 03 người bị nhiễm Covid-19 và được Trung tâm Y tế chuyển về Bệnh viện già chiến số 01 tỉnh Kon Tum; sau khi khỏi bệnh và hoàn thành cách ly trở về về nhà, vậy số tiền ăn của gia đình phải chi trả có được thanh toán không. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng giải quyết theo chế độ cho gia đình.*

Trả lời: Căn cứ các quy định của Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19⁽³⁾, Ủy ban nhân dân huyện đã giao cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện tại Công văn số 1761/UBND-TH ngày 13/10/2021 về giao nhiệm vụ thực hiện công tác tiếp nhận, kiểm tra, tham mưu phê duyệt danh sách hồ sơ đối tượng được hỗ trợ một số chính sách theo Nghị định số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Theo đó, tại khoản 1, Điều 26, Chương VII, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ như sau: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), **từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021**, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa **45 ngày** và thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ **chậm nhất đến hết ngày 31/3/2022**.

Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra, sau khi hoàn thành cách ly trở về nhà, bà Phạm Thị Dung không đến Ủy ban nhân dân xã Ia Dom nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ mà đến tháng **4/2022** mới đến Ủy ban nhân dân xã Ia Dom làm thủ tục đề nghị hỗ trợ; do đã quá thời hạn tiếp nhận hồ sơ theo quy định nên trường hợp bà Phạm Thị Dung không đủ cơ sở đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, hỗ trợ.

Nội dung 10: *Cử tri Nguyễn Thị Thúy (Thôn 9 xã Ia Toi) kiến nghị: Hiện nay có các hộ dân ở điểm dân cư 64 đã làm nhà, cụ thể là hộ ông Nguyễn Hoàng Sang là đối tượng thuộc diện di dân đến tái định cư tại Điểm dân cư số 64, đến nay đã xây dựng hoàn thành nhà ở nhưng chưa được nhận chế độ hỗ trợ. Đề nghị UBND huyện quan tâm, sớm giải quyết cho các hộ gia đình có tiền chi trả vật liệu làm nhà.*

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt đề án điều chỉnh “Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’ Drai, tỉnh Kon Tum theo Quyết định số

⁽³⁾ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ủy quyền phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ một số chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Thời hạn ủy quyền từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

162/QĐ-UBND ngày 22/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh” (gọi tắt là Đề án 285) và Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Thông báo kết luận số 28-TB/TU ngày 22-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sơ kết 05 năm thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 về việc phê duyệt danh sách các hộ di dân từ xã Ia Dom và xã Ia Đal đến Điểm dân cư số 64, thôn Ia Dor, xã Ia Toi, huyện Ia H’Drai, tỉnh KonTum. Trong đó, hộ ông Nguyễn Hoàng Sang thuộc đối tượng di dân (*giãn dân*) nội vùng từ xã Ia Đal sang điểm dân cư số 64, xã Ia Toi để ổn định cuộc sống theo Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh⁽⁴⁾. Về thực hiện chế độ chính sách cho hộ ông Nguyễn Hoàng Sang theo Đề án 285 đến nay đã thực hiện như sau:

- *Về bố trí đất ở và đất sản xuất*: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Toi, các đơn vị chuyên môn liên quan đã bố trí đất ở, đất vườn liền kề đất ở khoảng 1.000 m² (*trong đó đất ở không quá 400 m², đã san ủi mặt bằng khoảng 200m²; đất vườn khoảng 600m²*) và đã tạm giao, bố trí đất ruộng lúa khoảng 0,3 ha cho hộ ông Nguyễn Hoàng Sang.

- *Đối với thực hiện chính sách hỗ trợ di chuyển, nhà ở và lương thực*⁽⁵⁾: Vào ngày 09/5/2022 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu (*đợt 2*) các hộ đã di chuyển đến và hoàn thiện thủ tục nhập khẩu trên hệ thống dữ liệu Quốc gia về dân cư; đã hoàn thiện công tác di chuyển nhà ở, và dựng nhà tại nơi ở mới đảm bảo tiêu chí về xây dựng nông thôn mới⁽⁶⁾; trên cơ sở đó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận hộ ông Nguyễn Hoàng Sang đã di chuyển đến điểm dân cư số 64 sinh sống, đã xây dựng nhà ở, đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu theo quy định trên hệ thống dữ liệu Quốc gia về dân cư, theo đó hộ ông Nguyễn Hoàng Sang đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ tiền di chuyển, nhà ở và lương thực theo quy định.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về di chuyển, nhà ở và lương thực cho các hộ di dân thuộc Đề án 285 áp dụng theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ⁽⁷⁾ đến nay không còn phù hợp (*thời gian thực hiện đến năm 2020*). Đến nay, Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ⁽⁸⁾, trong đó có giao các bộ ngành liên quan hướng dẫn thực hiện nhưng đến nay các bộ, ngành chưa có văn bản hướng dẫn về định mức chi cụ thể để áp dụng các chính sách hỗ

⁴ Về thực hiện Thông báo kết luận số 28-TB/TU ngày 22-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sơ kết 05 năm thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

⁵ Trong Năm 2021 đã thực hiện hỗ trợ chính sách di chuyển, nhà ở cho 31 hộ cụ thể: 24 hộ tại điểm dân cư số 64 (30 triệu/hộ); 6 hộ tại điểm dân cư số 7 (35 triệu/hộ); 01 hộ tại điểm dân cư số 1 (35 triệu); Hỗ trợ lương thực cho 30 hộ/63 khẩu được Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện tại văn bản số 4409/UBND-NNTN ngày 13/12/2021.

⁶ Theo giấy mời số 03/GM-PNNPTNT, ngày 09/5/2022 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

⁷ QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

⁸ về phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

trực tiếp cho đối tượng di dân⁹⁾ (*hộ gia đình, cá nhân*) nên Ủy ban nhân dân huyện chưa đủ cơ sở pháp lý để giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ về di chuyển, nhà ở và lương thực cho hộ ông Nguyễn Hoàng Sang nói riêng và một số hộ khác đã được sắp xếp bố trí theo Đề án 285 nói chung.

Để sớm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên Ủy ban nhân dân huyện đã có Văn bản (*Công văn số 976/UBND-TH ngày 18/6/2022 về việc hướng dẫn triển khai, thực hiện đề án di, dân bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai*) gửi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về quy trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư và định mức chi hỗ trợ đặc biệt là các định mức chi hỗ trợ về di chuyển người và tài sản, nhà ở, lương thực đối với các hộ di dân đã được sắp xếp, bố trí tại các điểm dân cư theo Đề án 285. Khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân huyện sẽ giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chi hỗ trợ cho người dân theo quy định.

Nội dung 11: *Cử tri Hà Thị Tha (Thôn 9 xã Ia Toi) kiến nghị: Dự án đập thủy lợi Ia Hiur xây dựng tuyến ống cấp nước sinh hoạt, bể chứa nước phục vụ cho nhân dân sinh hoạt, nhưng chỉ đặt ống và bể một bên đường. Đề nghị, Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo đầu tư hai bên cho phù hợp để Nhân dân thuận lợi trong việc sử dụng nước sinh hoạt.*

Trả lời: Công trình thủy lợi Ia Hiu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư. Theo Thông báo số 22/TB-BQL ngày 13/10/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp về khởi công xây dựng công trình trong đó có văn bản số 2827/BNN-XD ngày 17/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án cụm công trình thủy lợi Ia Hiu huyện Ia H'Drai. Ngày 18/8/2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp tỉnh Kon Tum có Quyết định 108/QĐ-BQL phê duyệt hồ sơ thiết kế bảo vệ công trình (TKBVCT), dự toán hạng mục hoàn thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt (*bổ sung hệ thống mạng cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư 64 hộ và bổ sung hoàn thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt tại thôn 9, xã Ia Toi*). Theo đó, hạng mục hoàn thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt (*bổ sung hệ thống mạng cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư 64 hộ và bổ sung hoàn thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt tại thôn 9, xã Ia Toi*) với quy mô chính là bổ sung 20 điểm cấp nước (bằng bồn Inox 1 m³) cho thôn 9 và 54 điểm cấp nước (bằng trụ vòi) cho khu 64 hộ.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện sẽ có ý kiến bằng văn bản đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp tỉnh Kon Tum xem xét, có hướng xử lý khắc phục trong thời gian tới.

Nội dung 12: *Cử tri Hoàng Văn Đài (Thôn 2 xã Ia Dom) kiến nghị: Hiện nay công trình nước sinh hoạt được Nhà nước đầu tư đến hệ thống cấp 2, để triển*

⁹⁾ Các chính sách hỗ trợ về di chuyển người và tài sản, nhà ở, lương thực.

khai đến các hộ dân hệ thống cấp 3, người dân phải đóng góp, mức đóng góp quá cao. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp nước sinh hoạt cho người dân có nước sinh hoạt.

Trả lời:

- Về nội dung: *“Hiện nay công trình nước sinh hoạt được Nhà nước đầu tư đến hệ thống cấp 2, để triển khai đến các hộ dân hệ thống cấp 3, người dân phải đóng góp, mức đóng góp quá cao”.*

Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện và một số Điểm dân cư xã Ia Dom, Ia Toi (*mạng lưới ống cấp 3*) được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất việc thực hiện xã hội hóa để đầu tư.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện nội dung trên đảm bảo theo đúng quy định.

Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị đã tiến hành khảo sát, lập dự toán chi phí, xây dựng phương án đầu nối, lắp đặt hệ thống ống nước sinh hoạt (*Hình thức đầu tư xã hội hóa*) và chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Toi, Ia Dom tuyên truyền vận động và tổng hợp danh sách người sử dụng đăng ký lắp đặt hệ thống nước sạch.

Qua quá trình triển khai thực hiện gặp một số khó khăn như sau: Chi phí lắp đặt dự kiến ban đầu theo phương án đưa ra bình quân khoảng 8.000.000 đồng/hộ và 32.589.612 đồng/tổ chức, tuy nhiên đến nay số lượng người đăng ký lắp đặt đạt tỷ lệ thấp 39/355 (*đạt khoảng 10,98%*) so với số lượng đăng ký ban đầu. Bên cạnh đó trên địa bàn huyện đời sống nhân dân vẫn đang còn gặp rất nhiều khó khăn, số lượng hộ nghèo vẫn còn cao dẫn đến không đáp ứng được chi phí lắp đặt đã đưa ra.

Do đó, để phát huy hiệu quả đầu tư của dự án Cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’Drai và thu hút sự tham gia đông đảo của người dân. Đồng thời, giảm chi phí đóng góp để lắp đặt hệ thống nước sạch cho người dân Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra thực tế và khái toán kinh phí để đầu tư dự án: Đầu tư đường ống cấp III trung tâm huyện Ia H’Drai.

Sau khi hoàn thành đầu tư dự án: Đầu tư đường ống cấp III trung tâm huyện Ia H’Drai người dân chỉ phải bỏ chi phí để lắp đặt hệ thống ống dẫn từ đường ống cấp 3 đã được đầu tư vào nhà, đồng hồ và các phụ kiện khác kèm theo nên giảm rất nhiều chi phí lắp đặt cho người dân so với ban đầu (*Bình quân khoảng 2.000.000 đồng đến 2.500.000 đồng*).

Nội dung 13: *Cử tri Phan Văn Tuấn (Thôn 1 xã Ia Toi) kiến nghị: Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, tạo điều kiện sớm có nguồn nước sạch để Nhân dân sử dụng:*

Trả lời: Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung dự án: Đầu tư đường ống cấp III trung tâm huyện Ia H’Drai vào

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 để triển khai thực hiện ngay sau khi được phê duyệt.

Nội dung 14: Cử tri thôn 2, xã Ia Dom kiến nghị: Hiện nay đường điện công lộ khu vực Thôn quá tải, một bóng điện hư hỏng. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo sửa chữa, thay thế để người dân sử dụng, sinh hoạt.

Trả lời: Ghi nhận ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã ưu tiên thực hiện công trình theo ý kiến của hộ dân ngay khi được bố trí vốn bố trí vốn về cho xã (Dự kiến tháng 7).

Nội dung 15: Cử tri thôn 2, thôn 3, xã Ia Dom kiến nghị: Hiện nay một số tuyến đường trong thôn rất lầy lội vào mùa mưa, khó khăn cho con em đi học và đi lại của bà con Nhân dân. Đề nghị UBND huyện tâm đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, để nhân dân đi lại thuận tiện hơn.

Trả lời: Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã tổng hợp một số công trình cấp thiết của xã Ia Dom vào danh mục triển khai đầu tư công giai đoạn 2021-2025, trong đó tại thôn 2, thôn 3 có các công trình như: Đường vào khu sản xuất số 2, thôn Ia Muung, xã Ia Dom, Đường GTNT số 1 thôn 2, xã Ia Dom, Đường GTNT làng thanh niên thôn 3, xã Ia Dom trình cấp thẩm quyền xem xét. Khi được cấp thẩm quyền thống nhất và phân bổ nguồn vốn, Ủy ban nhân dân huyện sẽ bố trí triển khai thực hiện, giúp người dân đi lại và sản xuất được thuận tiện hơn.

Nội dung 16: Cử tri Phan Văn Quang (Thôn 1 xã Ia Đal) Kiến nghị: Công ty TNHH cầu đường Trường Long hiện đang thi công tuyến đường Tỉnh lộ 675A đi qua địa bàn thôn 1, trong quá trình thi công đã làm nứt tường nhà các hộ dân đang sinh sống hai bên đường, làm hư hỏng bờ kè ao cá, cá trong ao bị trôi hết. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết giúp dân sửa nhà, khắc phục ao nuôi, thả cá tăng thêm thu nhập.

Trả lời: Vào ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân xã Ia Đal đã phối hợp với Công ty TNHH cầu đường Trường Long; Ban QLDA Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và các hộ dân về việc thống nhất phương án hỗ trợ, bồi thường thiệt hại khi thi công công trình Tỉnh lộ 675A, cụ thể:

+ Hộ dân Phan Văn Quang: Công ty TNHH cầu đường Trường Long đã thống nhất bồi thường thiệt hại số cá trong ao cho ông Quang là: 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) và cho máy múc sửa lại ao để hộ dân tiếp tục thả cá. Đến ngày 30/6/2022 sẽ hoàn thành việc bồi thường thiệt hại và sửa lại ao.

+ Hộ dân Nguyễn Văn Toán: Công ty TNHH cầu đường Trường Long đã thống nhất bồi thường thiệt hại bị nứt tường nhà cho ông Nguyễn Văn Toán là: 10.000.000đ (mười triệu đồng). Đã hoàn thành việc bồi thường thiệt hại.

+ Hộ dân Kha Thị Đánh: Công ty TNHH cầu đường Trường Long đã thống nhất bồi thường thiệt hại tường nhà bị nứt cho bà Đánh là 10 bao xi măng và 02 khối

cát, vì vết nứt nhỏ không đáng kể. Khi đoạn đường thi công sẽ cung cấp xi măng và cát.

Nội dung 17: *Cử tri Lê Văn Hào (Thôn 3 xã Ia Đal) Kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn Thôn chưa có hệ thống nước sạch để dân sinh hoạt. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm hỗ trợ khoan giếng nước tập trung tại thôn 3 để tránh tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô.*

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã đã đăng ký danh mục dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã (tại Báo cáo số 384/BC-UBND, ngày 27/6/2022) gồm 06 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung¹⁰. Hiện nay, các danh mục công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đã được Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp và đề xuất danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trình cấp thẩm quyền xem xét tại Công văn số 1052/UBND-TH ngày 07/2/2022. Khi được cấp thẩm quyền chấp thuận và phân bổ nguồn vốn Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung 18: *Cử tri Lê Văn Ba (Thôn 1 xã Ia Đal) Kiến nghị: Hiện nay Thôn chưa có nhà văn hóa để dân sinh hoạt. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây nhà văn hóa, khu vui chơi cho con, em có chỗ luyện tập thể dục, thể thao, văn nghệ nhân các ngày lễ.*

Trả lời: Đối với xây dựng mới Nhà văn hóa thôn do ngân sách nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà và tập thể Ban nhân dân thôn phải vận động thêm nguồn kinh phí xã hội hóa, bên cạnh đó phải triển khai tiến hành họp thôn để vận động sự đóng góp kinh phí, nhân công của các hộ dân trên địa bàn thôn. Năm 2020 Ủy ban nhân dân xã Ia Đal đã có Báo cáo số 509/BC-UBND ngày 26/8/2020 về việc tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 và tổng hợp kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Sau khi được cấp trên bố trí nguồn vốn, Ủy ban nhân dân huyện sẽ bố trí được kinh phí để hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã lên kế hoạch xây dựng và thông báo đến nhân dân thôn 2 biết triển khai thực hiện.

Nội dung 19: *Cử tri Lê Văn Hào (Thôn 3 xã Ia Đal) Kiến nghị: Hiện nay thôn có khoảng 300 người dân, trong diện 01 đến 02 năm tới hết tuổi lao động, không có việc làm thu nhập không đảm bảo cuộc sống. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm mở lớp đào tạo nghề để người dân chuyển đổi nghề có việc làm ổn định.*

Trả lời: Hằng năm, căn cứ Kế hoạch đào tạo nghề của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai xuống các thôn để đăng ký danh sách người tham gia đào tạo các ngành nghề trong danh mục ngành nghề đào tạo theo quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 13/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 06/04/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai để triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động năm 2022 trên địa bàn huyện. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành rà soát, đăng ký cho 50 người dân tham gia lớp đào

¹⁰ Gồm: Tại điểm dân cư số 7 mở rộng - thôn 3, thôn 7 (năm 2022); thôn 6 (năm 2023); thôn 4, thôn 1 (năm 2024) và tại thôn Ia Der vào năm 2025 để phục vụ nhu cầu của người dân.

tạo nghề chăn nuôi và phòng dịch bệnh trên lợn, bò, hươu sao. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã nói chung và Ủy ban nhân dân xã Ia Đal nói riêng tiếp tục rà soát, đăng ký đào tạo ngành nghề phù hợp cho cử tri ngoài độ tuổi lao động để tổng hợp, giao cơ quan chuyên môn tham mưu mở lớp đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nội dung 20: *Cử tri thôn 1, thôn 3, xã Ia Đal kiến nghị: Hiện nay một số tuyến đường trong thôn rất lầy lội vào mùa mưa, khó khăn cho con em đi học và đi lại của bà con Nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tâm đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, để nhân dân đi lại thuận tiện hơn.*

Trả lời: Tại Báo cáo số 384/BC-UBND ngày 27/6/2022, Ủy ban nhân dân xã Ia Đal đã đăng ký danh mục dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã, bao gồm 09 công trình đường giao thông nông thôn; trong đó, có **03** công trình dự kiến thực hiện trong năm 2022⁽¹¹⁾. Hiện nay, danh mục các công trình đã được Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp và đề xuất danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trình cấp thẩm quyền xem xét tại Công văn số 1052/UBND-TH ngày 07/2/2022. Khi được cấp thẩm quyền chấp thuận và phân bổ nguồn vốn Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung 21: *Cử tri Trương Văn Thành (Thôn 9 xã Ia Toi); Nông Thế Lập (Thôn Ia Đor xã Ia Toi) kiến nghị: Hiện nay Thôn chưa có Nhà văn hóa thôn hoặc có nhưng đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đầu tư xây dựng Nhà văn hóa để Nhân dân có nơi sinh hoạt cộng đồng.*

Trả lời:

- Đối với Nhà văn hóa thôn Ia Đor, hiện đang lập thủ tục quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn để bố trí quỹ đất Nhà văn hóa và đã được Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp vào danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn đăng ký, trình cấp thẩm quyền xem xét. Khi được cấp thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án đầu tư và phân bổ nguồn vốn, Ủy ban nhân dân huyện sẽ giao về địa phương triển khai thực hiện theo quy định.

- Đối với Nhà văn hóa thôn 9, ghi nhận ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện sẽ giao Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kiểm tra, đánh giá làm cơ sở đề xuất để đầu tư hoặc sửa chữa Nhà văn hóa thôn 9 khi có nguồn vốn.

⁽¹¹⁾ Gồm: Đường GTNT thôn 6 (sau sân vận động thôn 6), quy mô đầu tư dự kiến khoảng 320 m, nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm; Đường GTNT thôn Ia Đal (Điểm dân cư số 10 mở rộng), quy mô đầu tư dự kiến khoảng 320 m, nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm; Đường GTNT thôn Chư Hém (điểm dân cư mới C.ty CP CS Sa Thủy), quy mô đầu tư dự kiến khoảng 836 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm và **06** công trình dự kiến thực hiện đến năm 2025 gồm: Đường GTNT thôn Chư Hém (Đường nội thôn Xóm Lùì) - 1.100m; Đường GTNT thôn Chư Hém (Đường vào Dốc Đò) - 2.100m; Đường GTNT thôn 8 (Đường nội Đội 8 - Thôn 8) - 500m; Đường GTNT thôn 8 (Đường nội Đội 7 - Thôn 8) - 1.100m; Đường GTNT thôn 2 (từ Tỉnh lộ 675A nối đường nội thôn 2 - 450m và đường GTNT thôn 1 (Từ tỉnh lộ 675A đi đường tuần tra Biên giới) - 1.475m để nhân dân đi lại thuận tiện hơn

Nội dung 22: *Cử tri Nông Thế Lập (Thôn Ia Đor) kiến nghị: Hiện nay Thôn chưa có khu nghĩa trang nhân dân, để khi có người chết có chôn cất. Đề nghị cấp chính quyền địa phương Quy hoạch đất nghĩa trang nhân dân.*

Trả lời: Theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Toi, hiện nay trên địa bàn thôn đã quy hoạch vị trí nghĩa trang có diện tích khoảng 5 ha, được bố trí tiểu khu 742, thôn Ia Đor, xã Ia Toi cách trung tâm hành chính xã VI khoảng 4,8 km và cách tỉnh lộ 675A khoảng 1,4 km. Nghĩa trang này phục vụ cho xã VI (dự kiến tách xã). Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã đăng ký danh mục công trình đường giao thông thôn đi nghĩa Trang nhân dân thôn 9, xã Ia Toi để có cơ sở bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng khi được cấp thẩm quyền phân bổ nguồn vốn.

Nội dung 23: *Cử tri thôn 9, xã Ia Toi: Hiện nay một số tuyến đường trong thôn rất lầy lội vào mùa mưa, khó khăn cho con em đi học và đi lại của bà con Nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tâm đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, để nhân dân đi lại thuận tiện hơn.*

Trả lời: Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã tổng hợp và đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2022-2025 đối với một số tuyến đường tại thôn 9, xã Ia Toi như: Đường giao thông thôn đi bên đò làng Đom thôn 9, xã Ia Toi, Đường giao thông thôn đi sản xuất 9 xã Ia Toi (đoạn đầu nối Tl 675A đi sản xuất), Đường giao thông thôn đi nghĩa trang nhân dân thôn 9, xã Ia Toi và chờ phân bổ nguồn vốn đầu tư trình cấp thẩm quyền xem xét. Khi được cấp thẩm quyền phân bổ vốn, Ủy ban nhân dân huyện sẽ bố trí đầu tư xây dựng để người dân thôn 9 đi lại thuận tiện hơn trong sản xuất và sinh hoạt.

Nội dung 24: *Cử tri Hồ Kim Hoa (Thôn Ia Đor xã Ia Toi) kiến nghị: Hiện nay do địa bàn xa trung tâm huyện, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn nhiều hạn chế; đặc biệt là chăm sóc sức khỏe sinh sản chị, em Phụ nữ. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành y tế huyện có kế hoạch thăm khám, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại địa bàn vì đi lại khó khăn, xa trung tâm huyện.*

Trả lời:

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân hiện nay đang được Đảng và Nhà nước quan tâm, do vậy tại địa bàn xã Ia Toi có 01 Trạm y tế địa điểm tại thôn 1 xã Ia Toi và 01 phân trạm thuộc thôn Ia Đor được tổ chức khám, kê đơn cấp thuốc cho người bệnh 24/24 giờ. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực tại Trung tâm y tế và trạm y tế không đủ, do vậy tại Phân trạm y tế thôn Ia Đor chức năng nhiệm vụ chủ yếu là làm công tác y tế dự phòng những ngày tiềm chủng, tập huấn chuyên môn, triển khai các chiến dịch,... cán bộ tại phân trạm về triển khai.

- Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản hàng năm, Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng Kế hoạch và triển khai xuống tận cơ sở 1-2 lần/năm thực hiện vào tháng 3, tháng 10 hàng năm trên địa bàn toàn huyện bao gồm cả Thôn Ia Đor, xã Ia Toi. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2022, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản được tổ chức tại Trạm Y tế xã Ia Toi, nội dung chiến dịch: Tuyên truyền các chính sách về Dân số, CSSK-SS, đặt vòng tránh thai, khám phát hiện và điều trị bệnh phụ khoa ..., Trong quá trình khám phát hiện các

trường hợp mắc bệnh nặng được chuyển về Trung tâm Y tế huyện để tổ chức điều trị kịp thời.

Nội dung 25: *Cử tri Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thúy (Thôn 9 xã Ia Toi) kiến nghị: Đề nghị chính quyền địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện cấp Căn cước công dân cho Nhân dân, vì hiện nay làm Căn cước công dân rất khó khăn do các giấy tờ tùy thân (giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân không ghi ngày/tháng sinh hoặc bị mất).*

Trả lời:

- **Thứ nhất:** Điều kiện cần thiết để công dân được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) là công dân đã có thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Trong đó, trường thông tin về ngày, tháng, năm sinh Bộ Công an yêu cầu phải có đầy đủ cả ngày, tháng và năm sinh. Vì vậy trong quá trình Công an cấp xã thu thập thông tin của công dân để đưa lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công dân phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh thông tin của bản thân và cam kết thông tin đó là đúng sự thật.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện có một số trường hợp công dân không có giấy khai sinh, chứng minh nhân dân (CMND) hoặc giấy khai sinh không có ngày tháng sinh dẫn đến quá trình Công an cấp xã thu thập thông tin công dân cập nhật lên hệ thống chỉ có năm sinh.

- **Thứ 2:** Việc công dân mất giấy CMND hoặc CMND không ghi rõ ngày/tháng sinh không ảnh hưởng đến việc làm CCCD.

Đối với các trường hợp mất CMND hoặc CMND không ghi rõ ngày/tháng sinh Công an huyện Ia H'Drai vẫn tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD bình thường nêu dữ liệu của công dân trên hệ thống Dữ liệu dân cư quốc gia có đầy đủ ngày, tháng, năm sinh.

- **Thứ 3:** Để giải quyết tận gốc vấn đề ý kiến của cử tri, cần phải xác định: Một trong những điều kiện để công dân được cấp thẻ CCCD là dữ liệu của công dân trên hệ thống Dữ liệu dân cư quốc gia phải có đầy đủ cả ngày, tháng, năm sinh. Các trường hợp công dân không có ngày, tháng sinh trên hệ thống khi muốn điều chỉnh, bổ sung thông tin trên hệ thống bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh thông tin thay đổi.

- **Thứ 4:** Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Ia H'Drai đang triển khai kế hoạch cấp CCCD và Định danh điện tử lưu động đợt 2 tại địa bàn các thôn trên địa bàn huyện để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đi lại của công dân.

Do đó, để sớm được giải quyết cấp CCCD, đề nghị các công dân liên hệ với công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ia Toi để được hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung đầy đủ thông tin hộ tịch đối với Giấy khai sinh¹². Trên cơ sở giấy khai sinh có đầy đủ

¹² Điều chỉnh, bổ sung hộ tịch đối với các trường hợp: 1. Có giấy khai sinh nhưng thông tin trên giấy khai sinh không có ngày, tháng sinh; 2. Đăng ký giấy khai sinh quá hạn đối với các trường hợp chưa từng làm giấy khai sinh; 3. Đăng ký lại giấy khai sinh đối với các trường hợp mất giấy khai sinh.

ngày, tháng, năm sinh công dân liên hệ với Công an xã Ia Tor để tiến hành cập nhật ngày, tháng, năm sinh của công dân lên hệ thống Dữ liệu dân cư quốc gia, đảm bảo điều kiện cấp CCCD theo quy định.

Nội dung 26: *Cử tri Vũ Thị Quyên, Vũ Ngọc Quyết (Thôn 3 xã Ia Dom) Nay Pe (Thôn 23 xã Ia Dom) kiến nghị: Hiện nay một số hộ nghèo, hộ cận nghèo rất khó khăn về việc vay vốn ngân hàng để làm nhà và đầu tư để chăn nuôi, trồng trọt. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành có chương trình hỗ trợ cho vay vốn để làm nhà ở và đầu tư để chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế hộ gia đình.*

Trả lời:

- Đối với chương trình cho vay vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2016 đến năm 2020 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ia H' Drai đã căn cứ danh sách được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và thực hiện cho vay đảm bảo kịp thời đúng đối tượng thụ hưởng.

Chương trình cho vay vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2021- 2030. Căn cứ Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025. Theo đó, đối tượng cho vay hỗ trợ nhà ở gồm: Hộ nghèo dân tộc thiểu số, Hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Như vậy, đối với hộ dân thôn 3 là dân tộc Kinh (kể cả là Hộ nghèo) thì không thuộc đối tượng vay vốn chương trình này do không thuộc xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo rất khó khăn về việc vay vốn Ngân hàng để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt.

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2013 về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Ngân hàng chính sách xã hội. Theo quy định, hộ gia đình có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm ở xã theo chuẩn hộ nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố từng thời kỳ, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có nhu cầu vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, tự nguyện gia nhập Tổ TK&VV, được Tổ họp bình xét công khai trước sự chứng kiến của Trưởng thôn, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện vay vốn, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận thì Ngân hàng chính sách xã hội huyện phê duyệt cho vay vốn đúng quy định.

- *Cử tri Nay Pe thôn 2 xã Ia Dom kiến nghị: Học sinh, sinh viên vay vốn đi học, tháng 5 năm 2022 làm hồ sơ, tuy nhiên đến tháng 6/2022 chưa nhận được tiền*

vay. Vấn đề này Ngân hàng Chính sách xã hội đã làm việc trực tiếp với tổ Tiết kiệm và vay vốn, Hội đoàn thể nhận ủy thác xã Ia Dom thì được biết tại thời điểm tháng 5/2022 hộ ông Nay Pe chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ để tổ Tiết kiệm và vay vốn tổ chức bình xét cho vay. Tuy nhiên, ngày 18/6/2022, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã nhận được bộ hồ sơ của hộ ông Nay Be và sẽ tiến hành giải ngân vào ngày giao dịch xã (04/7/2022).

Nội dung 27: *Cử tri Hồ Kim Hoa (Thôn Ia Đor xã Ia Toi) kiến nghị: Hiện nay Ngân hàng chính sách xã hội huyện đang có chính sách cho các Hội viên Phụ nữ dân tộc thiểu số vay vốn sản xuất, chăn nuôi, nhưng chị em người kinh không được. Đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ huyện, xã xem xét tạo điều kiện mở rộng các đối tượng được vay vốn từ các nguồn hỗ trợ, dự án để Hội viên được vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình.*

Trả lời: Vấn đề này Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện nắm bắt thông tin theo ý kiến kiến nghị của trị được biết đây là kênh nguồn vốn của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum rà soát nhu cầu của Hội Liên hiệp phụ nữ quản lý. Riêng các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội không phân biệt các Hội viên Hội phụ nữ là người dân tộc thiểu số hay người kinh mà các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, tự nguyện gia nhập Tổ tiết kiệm và vay vốn, được Tổ họp bình xét công khai trước sự chứng kiến của Trưởng thôn, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện vay vốn, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận thì Ngân hàng chính sách xã hội huyện phê duyệt cho vay vốn đúng quy định.

Trên đây là báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện Ia H' Drai, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Nhàn